



DIOCESE OF FORT WORTH  
THE BISHOP'S OFFICE



Ngày 21 tháng 9 năm 2012  
Lễ kính thánh Matthew

Thân chào tất cả anh chị em và quý thân hữu vùng Fort Worth và Bắc Texas, Hôm nay, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm tôi làm giám mục đời thứ tư của giáo phận Orange, tiểu bang California.

Trong lúc đón đợi một chương mới trong cuộc đời và tác vụ của mình, tôi liên tưởng đến lời cầu trong thánh vịnh 116: “Con biết lấy gì dâng lại cho Chúa vì những ơn lành Người đã ban cho?”

Tôi tin chắc đó là lời thánh vịnh đáp ca đã được hát lên trong thánh lễ tôi được tấn phong làm giám mục giáo phận Fort Worth ngày 13 tháng 7 năm 2005. Tôi đã cảm nghiệm được lòng nhân lành của Thiên Chúa dành cho bản thân mình trong cuộc sống của tất cả những anh chị em trực thuộc giáo phận tuyệt vời của chúng ta và cả bên ngoài nữa.

Tôi vốn rất tự hào được nói về bảy năm qua trong cương vị là giám mục Công Giáo của giáo phận Fort Worth. Sự lớn mạnh và triển nở của Giáo phận, tinh thần truyền giáo và sự dẫn thân của rất đông anh chị em - linh mục, tu sĩ và giáo dân - trong mọi lãnh vực bên trong cũng như bên ngoài cuộc sống của giáo hội địa phương này đã vang danh khắp đất nước Hoa Kỳ, và trong nỗ lực phát triển truyền giáo của giáo phận chúng ta tại rất nhiều miền trên thế giới. Tôi trân trọng cảm ơn anh chị em vì điều đó và nhiều điều khác nữa, và giờ đây xin anh chị em thêm lời cầu nguyện.

Cuộc sống của tôi đã chuyển biến vươn lên, trong sự quan phòng của Thiên Chúa, nhờ tất cả chúng ta đã cùng nhau cầu nguyện và hoạt động để mở rộng nước Chúa.

Tôi vẫn lưu lại với anh chị em trong tư cách là giám quản tông tòa cho đến đầu tháng Mười Hai, thời điểm tôi được chính thức đặt làm giám mục đời thứ tư của giáo phận Orange. Hôm nay ngày lễ kính nhớ thánh Matthew tông đồ. Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa kêu mời thánh Matthew, “Hãy theo Ta.” Qua cuộc sống của tất cả anh chị em, tôi đã nghe rõ được tiếng gọi mời hãy tiếp bước của Chúa Kitô trong cuộc sống của mình. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi, và tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em hằng ngày.

Trong Chúa, xin hết lòng cảm ơn anh chị em

*+Kevin W. Vann*

+Kevin W. Vann, JCD, DD  
Giám quản tông tòa Fort Worth

KWV/jv